



ที่ พจ ๐๐๓๓.๐๐๘/๑๓๑๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
ถนนคลองคะเชนทร์ พจ. ๖๖๐๐๐

(๖๗) ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง เจตนารมณ์ การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของหน่วยงาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กร ที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ แผ่น
๒. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น
๓. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการ ล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและ เคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน จำนวน ๒ แผ่น
- /๔. ประกาศ...


๔. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน  
ทุกรูปแบบ จำนวน ๒ แผ่น

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดทำประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์มาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร บริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมมือกันป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์มาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ มาเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และนำไปเผยแพร่ในทุกช่องทางรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายวิชาญ อภิสิทธิ์วิเศษ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

กลุ่มกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔ ต่อ ๑๔๕

โทรสาร ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๓